

Núi Linh Thứu, Rajgir



Venuvan, Rajgir



Đồi Dungeshwari, Bodh Gaya



Hang Son Bhandar, Rajgir



Sở Du lịch, Chính phủ Bihar:

Tầng 1, Tòa B, Tòa nhà Mở rộng, Old Secretariat,
Patna – 800015

Theo dõi chúng tôi @      @tourismbihargov

www.tourism.bihar.gov.in



**Thánh tích
Phật Giáo**



BUDDHIST CIRCUIT

Bihar là vùng đất nổi tiếng nơi Thái tử Siddhartha bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm chân lý, nguyên nhân đau khổ, giải pháp và cuối cùng đạt được giác ngộ; và cuối cùng Ngài đã thành Phật. Ngài đi qua nhiều nơi khác nhau và kinh hoàng khi thấy nỗi đau đớn và thống khổ của con người. Dấu chân thần thánh của Ngài hiện lên biểu hiện cho những cuộc hành hương thiêng liêng, nơi mọi người tụ tập để cầu nguyện và tìm niềm an ủi.

TÂY CHAMPARAN

Rampurva

Hai cây trụ đá Ashoka khổng lồ đã được khai quật từ khu vực nằm gần sông Harbora, được gọi là Anoma trong thời kỳ của Đức Phật. Một trong số hai trụ có sáu sắc lệnh được khắc trên đó; phía đó được bảo vệ bằng một mái bê tông. Trên trụ có khắc hình một con công và một con chim. Đầu sư tử hình thành nên một phần của một cây trụ hiện được bảo tồn tại Bảo tàng ở Kolkata. Cây trụ còn lại có hình đầu con bò tồn tại tại Rashtrapati Bhawan ở New Delhi.

Theo truyền thuyết, khi Đức Phật đến bờ sông Anoma sau khi bỏ lại gia đình và vương quốc của mình, Ngài đã thay đổi trang phục hoàng gia của mình thành trang phục của một sadhu; Ngài đã cắt tóc và trông giống như một nhà tu khổ hạnh và đã sẵn sàng cho hành trình tìm kiếm lý do đau khổ của tất cả chúng sinh trên thế giới. Người ta cho rằng sau này Hoàng đế Ashoka đã cho xây dựng những cây trụ này để tưởng niệm sự kiện quan trọng này trong cuộc đời của Đức Phật.

Lauria Nandangarh

Lauria Nandangarh là một thị trấn nhỏ ở quận Tây Champaran, nơi đã chứng kiến nhiều sự kiện quan trọng của lịch sử. Điểm thu hút chính của thành phố này là Cây trụ Ashoka được tìm thấy trong quá trình khai quật cho thấy lịch sử huy hoàng của thời kỳ Maurya.

Cách trụ Ashokan 2km, có một gò đất ở hướng tây nam gọi là Nandangarh, là tàn tích của một bảo tháp khổng lồ.

CÁC PHƯƠNG TIỆN DI CHUYỂN

Bằng đường hàng không: Sân bay gần nhất là Sân bay quốc tế Jay Prakash Narayan (Patna).

Bằng đường sắt: Ga xe lửa gần nhất là Ga Narkatiaganj Jn. và Ga Bettiah.

Đường bộ: Tây Champaran có hệ thống đường bộ thuận tiện. Bạn có thể sử dụng xe buýt và taxi để đến đây.



Ashokan Pillar, Lauria Nandangarh



Kesaria Stupa

ĐÔNG CHAMPARAN

Bảo tháp Kesaria

Vào năm 1998, cơ quan Khảo sát Khảo cổ Ấn Độ đã khai quật bảo tháp khổng lồ này - bảo tháp được cho là cao nhất thế giới với độ cao 104 ft với chu vi khoảng 1400 ft. Họ cho rằng bảo tháp đã được xây dựng từ năm 200-750 sau Công nguyên; bảo tháp sáu tầng là một ví dụ tuyệt vời về kiến trúc Phật giáo. Sự lộng lẫy của những hình ảnh của Đức Phật và các hiện vật khác được tìm thấy ở đây là những điểm hấp dẫn đối với khách du lịch và du khách. Ngay khi nhìn thấy bảo tháp cổ kính, du khách đã vô cùng ấn tượng bởi kích thước khổng lồ của bảo tháp. Theo truyền thuyết, Đức Phật đã dành một khoảng thời gian tại nơi đây trong chuyến hành trình cuối cùng trước khi tới Mahaparinirvana. Người ta tin rằng Đức Phật đã có những phát hiện quan trọng về trí tuệ ở nơi đây. Câu chuyện được nhắc đến trong các truyện ngắn Jataka. Các chuyên gia cho rằng bảo tháp này được xây dựng bởi người Lichhavi, những người cai trị toàn bộ khu vực xung quanh Vaishali.

CÁC PHƯƠNG TIỆN DI CHUYỂN

Bằng đường hàng không: Sân bay gần nhất là Sân bay quốc tế Jay Prakash Narayan (Patna).

Bằng đường sắt: Ga xe lửa gần nhất là Ga xe lửa Motihari.

Bằng đường bộ: Đông Champaran có hệ thống đường bộ thuận tiện. Bạn có thể sử dụng xe buýt và taxi để đến đây.



VAISHALI

Các cuộc khai quật trong khu vực đã hé lộ một quá khứ lịch sử đáng chú ý. Các nhà sử học khẳng định rằng một trong những nước cộng hòa dân chủ đầu tiên trên thế giới có hội đồng đại diện được bầu ra đã phát triển mạnh ở đây vào thế kỷ thứ 6 trước Công nguyên, tức là vào thời kỳ Lichchavis và Vajjis. Đức Phật đã đến thăm Vaishali nhiều lần và đã thuyết giảng bài giảng cuối cùng của mình tại Kolua gần nơi đó. Để kỷ niệm sự kiện này, Hoàng đế Ashoka vào thế kỷ thứ ba trước Công nguyên đã xây dựng một trong những trụ trụ sư tử nổi tiếng của mình tại đây. Khoảng một trăm năm sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn - Vaishali chủ trì Đại hội Phật giáo lần thứ 2.

Hai bảo tháp được xây dựng để kỷ niệm dịp này. Bảo tàng Vaishali là nơi lưu giữ những tàn tích khảo cổ được tìm thấy ở đây. Bảo tháp Vishwa Shanti mới được xây dựng ở một bên của Hồ Abhishek Pushkarni.

NHỮNG ĐIỂM THAM QUAN

Tháp Phật-I

Mặt ngoài của bảo tháp này có bề mặt bằng phẳng. Một phần tro cốt thiêu liêng của Đức Phật được cất giữ ở đây trong một chiếc quan tài bằng đá.

Tháp Phật-II

Cuộc khai quật tại địa điểm bảo tháp này vào giữa thế kỷ 20 đã dẫn đến việc phát hiện ra một chiếc quan tài khác được cho là chứa một phần tro cốt của Đức Phật.

Bảo tháp Vishwa Shanti

ằm ở phía nam của Coronation Tank, nó được xây dựng bởi Hội Phật giáo Vihar.

Trụ đá Ashoka & Bảo tháp Kolhua

Ashoka dựng Trụ Sư tử ở Kolhua. Trụ Sư tử này là một trụ đá sa thạch đỏ được đánh bóng, trên đỉnh có một chòm hình chuông. Một con sư tử có kích thước thật được đặt trên đỉnh trụ. Trụ đá này được đặt bên cạnh bảo tháp bằng gạch để tưởng nhớ bài giảng cuối cùng của Đức Phật.

Abhishek Pushkarni (Coronation Tank)

Hồ chứa nước được cho là linh thiêng trong thời kỳ cổ đại. Các đại diện được bầu của Vaishali đã được ban phước ở đây trước lễ tuyên thệ của họ. Lichhavis là những tín đồ cuồng nhiệt của Đức Phật; họ đã đưa ra nền cộng hòa đầu tiên cai trị nhà nước.

CÁC PHƯƠNG TIỆN DI CHUYỂN

Bằng đường hàng không: Sân bay gần nhất là Sân bay quốc tế Jay Prakash Narayan (Patna).

Bằng đường sắt: Ga xe lửa gần nhất là Ga Hajipur và Muzaffarpur.

Bằng đường bộ: Vaishali có hệ thống đường bộ thuận tiện. Bạn có thể sử dụng xe buýt và taxi để đến



Ashoka Pillar, Vaishali

PATNA

Patna còn được gọi là Pataliputra, thủ đô của Bihar là một thành phố thủ đô lâu đời nhất thế giới với lịch sử liên tục nhiều thế kỷ như một đô thị hoàng gia. Lịch sử và di sản của Patna thời hiện đại có niên đại hơn hai thiên niên kỷ rưỡi. Ngày nay, nơi đây là điểm đến được nhiều khách du lịch, du khách, nhà sử học và học giả quan tâm.

Công viên Buddha Smriti (Bảo tháp Karuna)

Công viên được Đức Đạt Lai Lạt Ma khánh thành vào tháng 5 năm 2010; nó được xây dựng để kỷ niệm 2554 năm Mahaparinirvana (sự cứu rỗi) của Đức Phật. Đức Đạt Lai Lạt Ma đã trồng hai cây non; một cây được mang đến từ Bodhgaya và cây thứ hai được mang về từ cây Bồ Đề linh thiêng ở Anuradhapura, Sri Lanka. Xá lợi Phật giáo được mang về từ các nước khác nhau và đặt trong bảo tháp ở đây.

CÁC PHƯƠNG TIỆN DI CHUYỂN

Bằng đường hàng không: Sân bay gần nhất là Sân bay quốc tế Jay Prakash Narayan (Patna).

Bằng đường sắt: Ga xe lửa gần nhất là Ga xe lửa Patna Jn.

Bằng đường bộ: Patna có hệ thống đường bộ thuận tiện. Bạn có thể sử dụng xe buýt và taxi để đến đây.



Buddha Smriti Park (Karuna Stupa)



Barabar Caves

JEHANABAD

Hang động Barabar, Jehanabad

Đây là một địa điểm khảo cổ quan trọng. Các hang động được đục đẽo từ đá rắn và khắc họa chi tiết về cuộc đời của Đức Phật. Nội thất được đánh bóng đến mức sáng chói. Những hang động này được chạm khắc vào thế kỷ thứ 3 trước Công nguyên và là ví dụ tinh tế về tay nghề thủ công của các nghệ nhân thời Mauryan.

CÁC HANG ĐỘNG KHÁC:

- ◆ Hang Sudama,
- ◆ Hang Lomash Rishi,
- ◆ Hang Vishwamitra (Hang Visva Zopari),
- ◆ Nhang Nagarjuna (Gopika, Vapi và Vedathika), v.v.

CÁC PHƯƠNG TIỆN DI CHUYỂN

Bằng đường hàng không: Sân bay gần nhất là Sân bay quốc tế Jay Prakash Narayan (Patna).
Bằng đường sắt: Ga xe lửa gần nhất là Ga xe lửa Jehanabad.
Bằng đường bộ: Jehanabad có hệ thống đường bộ thuận tiện. Bạn có thể sử dụng xe buýt và taxi để đến đây.

GAYA

Gaya nằm cách thủ phủ bang Patna khoảng 100 km về phía nam. Thành phố nằm bên bờ sông Phalgu. Gaya lấy tên từ con quỷ thần thoại Gayasur. Người theo đạo Hindu và đạo Phật coi thành phố là nơi linh thiêng.

NHỮNG ĐIỂM THAM QUAN

Tác phẩm điêu khắc đá của đồi Kauvadol

Cách Gaya khoảng 32 km và cách Hang Barabar Jehanabad 6 km, tảng đá khổng lồ nằm ở đây thẳng băng trên một ngọn đồi. Một bức tượng Phật ngồi tráng lệ bằng đá đen cao khoảng 8 ft đã được khai quật ở đây. Người ta cho rằng vào thế kỷ thứ 4 trước Công nguyên, tu viện nằm trên chân đồi Kauvadol là trường đào tạo các tu sĩ Phật giáo trẻ, được gọi là Shamner. Cao tăng Trung Quốc Đường Huyền Trang đã đến thăm nơi này vào thế kỷ thứ 7 sau Công nguyên.

Đồi Gurpa

Đồi Gurpa / Gurupada Giri là một trong những địa điểm tự nhiên và lịch sử nằm ở quận Gaya. Tại đây Mahakasyapa, đệ tử cuối cùng của Đức Phật đã nhập Niết Bàn. Gurupada Giri hiện được gọi là 'Đồi Gurpa', một tên khác của ngọn đồi này là 'Kukkuṭpada Giri'. Có một ngôi đền tên là Gurupada trên đồi Gurpa được cho là có dấu chân của 'Chúa Vishnu'. Phong cảnh thiên nhiên, rừng cây, thác nước, cảnh bình minh và hoàng hôn, tất cả đã khiến đồi Gurpa trở thành điểm đến được yêu thích.

Hang động đồi Dungeshwari

Người ta tin rằng Đức Phật Gautam đã thiền định ở đây trong một thời gian dài trước khi chuyển đến Bodhgaya. Một bức tượng Phật xương vàng được thờ tại một trong những ngôi chùa trong hang động; bên kia đặt một bức tượng Phật cao. Một nữ thần Hindu Dungeshwari cũng được thờ bên trong ngôi đền hang động. Một lối đi trải bê tông dẫn đến các ngôi đền. Ngọn núi này còn được gọi là núi Pragbodhi.

Bảo tàng Gaya

Vài nghìn cổ vật thuộc các triều đại Mauryan, Gupta, Pala và Mughal đã được sưu tầm và trưng bày ở đây, ví dụ như các tác phẩm điêu khắc bằng đá về các vị thần Hindu, Dancing Ganesha, Tara, Surya và một bản sao của Đền Mahabodhi bằng đồng. Tiền xu, bản thảo cũ, tác phẩm điêu khắc quý hiếm của thời kỳ Pala, tượng đất nung và các đồ vật nghệ thuật khác được trưng bày ở đây rất nổi bật.

Đồi Brahmayoni

Những ngọn đồi nằm cách đền Vishnupad khoảng 1 km. Cần phải leo lên 424 bậc thang để lên đến đỉnh. Đức Phật ở lại đây vài ngày trước khi đến Sujata Garh và Đồi Dungeshwari. Ashoka đã xây dựng một bảo tháp ở đây để thể hiện sự tận tâm của mình.

CÁC PHƯƠNG TIỆN DI CHUYỂN

Bằng đường hàng không: Sân bay gần nhất là Sân bay Gaya.
Bằng đường sắt: Ga xe lửa gần nhất là Ga Gaya.
Bằng đường bộ: Gaya có hệ thống đường bộ thuận tiện. Bạn có thể sử dụng xe buýt và taxi để đến đây.



Meditating Buddha - Dungeshwari Hill Cave

BODHGAYA

Một trong những trung tâm hành hương Phật giáo được tôn trọng nhất, Bodhgaya là nơi Gautama đạt được 'sự giác ngộ' dưới gốc cây bồ đề và trở thành Đức Phật. Phật giáo là một tôn giáo đã ra đời ở Bihar và phát triển thông qua những lời dạy của Ngài; Ngài đã nêu gương về sự thanh tịnh, giản dị, kiềm chế, xả ly và lòng từ bi đối với mọi chúng sinh. Tên của Bihar có nguồn gốc từ vihar, có nghĩa là tu viện. Ashoka đã cống hiến rất nhiều cho sự trẻ hóa và tiến bộ của Phật giáo.

NHỮNG ĐIỂM THAM QUAN

Đền Mahabodhi (di sản thế giới đầu tiên của Bihar)

Ngôi đền cao 170 ft trông giống như một Kim tự tháp mảnh mai nhưng phần cổ trở lên có hình trụ. Phía trên có các chatra biểu thị chủ quyền của tôn giáo. Kiến trúc của đền là sự pha trộn của các nền văn hóa khác nhau. Kiến trúc được ảnh hưởng của thời đại Gupta và trưng bày những dòng chữ kể lại những chuyến viếng thăm của những người hành hương từ Sri Lanka, Myanmar và Trung Quốc từ thế kỷ thứ 7 đến thế kỷ thứ 10 sau Công nguyên. Ngạc nhiên trước hình ảnh khổng lồ của Đức Phật trong tư thế ngồi chạm đất bằng tay phải (bhoomisparsh); trong tư thế này, Đức Phật đã đạt được giác ngộ.

Cây Mahabodhi

Đức Phật đã đạt được trí tuệ và giác ngộ tối cao khi ngồi trên Vajrasana, chỗ ngồi của sự ổn định, một bệ đá dưới gốc cây bồ đề.

Bảo tháp Animesh Lochan

Đức Phật tiếp tục nhìn vào cây Bồ Đề vĩ đại, đắm chìm trong niềm an lạc thiêng liêng, vào tuần thứ 2 sau khi đạt được giác ngộ, mà không chớp mắt. Astupa nằm tại địa điểm này.

Chankraman Asthal

Sau khi giác ngộ, Đức Phật đi dạo quanh thánh địa; dấu chân của ông được khắc trên đá đen, cũng như 19 bức chạm khắc hoa sen.

Ratnagar

Đức Phật đã dành tuần thứ 4 để thiền định ở đây; một ánh sáng linh thiêng với năm màu sắc khác nhau phát ra từ Ngài. Năm màu này hiện diện trong lá cờ Phật giáo. Ngắm nhìn tượng Ngài tại đây.

Muchalind Tank

Sau khi giác ngộ, Đức Phật đã thiền định trong tuần thứ 6. Người ta kể rằng một vị vua rắn, Muchalind đã bảo vệ Ngài khỏi những cơn mưa lớn ở đây.

Tượng Phật cao 80 ft

Bức tượng khổng lồ, nổi tiếng là Tượng Phật cao 80 ft được đặt làm và thánh hiến vào năm 1989; buổi lễ có sự tham dự của Thánh Đức Đạt Lai Lạt Ma. Đó là bức tượng Phật vĩ đại đầu tiên được xây dựng ở Ấn Độ hiện đại.

NHỮNG ĐỊA ĐIỂM THAM QUAN KHÁC:

- ◆ Shree Mahabodhi Mahavihar
- ◆ Rajayatan
- ◆ Bảo tháp Sujata
- ◆ Tu viện Hoàng gia Bhutan
- ◆ Tịnh xá Miến Điện
- ◆ Tu viện Thái Lan
- ◆ Tu viện Nhật Bản
- ◆ Tu viện Tây Tạng

CÁC PHƯƠNG TIỆN DI CHUYỀN

Bằng đường hàng không: Sân bay gần nhất là Sân bay Gaya.
Bằng đường sắt: Ga xe lửa gần nhất là Ga Gaya.
Đường bộ: Bodhgaya có hệ thống đường bộ thuận tiện. Bạn có thể sử dụng xe buýt và taxi để đến đây.



Mahabodhi Template



Vishwa Shanti Stupa

RAJGIR

Thành phố cổ Rajagriha, nay là Rajgir nằm cách Nalanda khoảng 15 km. Vào thời cổ đại, nó được vua Vasu đặt tên là Vasumati. Thành phố được biết đến với tên gọi 'Ngôi nhà của các vị vua', đã đạt đến đỉnh cao trong thời kỳ Magadhan. Từng là thủ đô của Bimbisara, đây là trung tâm nổi bật của người theo đạo Hindu, đạo Phật và đạo Jaina. Cũng được đề cập trong các tác phẩm của Buddhaghosha, một học giả Phật giáo, thành phố có 32 cổng chính và 64 cổng nhỏ được bao quanh bởi những ngọn đồi. Thành phố có tầm quan trọng lịch sử và khảo cổ học to lớn. Đức Phật và Đức Mahavir đã dành nhiều năm ở đây. Dấu tích của một pháo đài, đền thờ, bảo tháp, hang động và các di tích khác đã được Cơ quan Khảo sát Khảo cổ Ấn Độ (ASI) phát hiện trong quá trình khai quật.

NHỮNG ĐIỂM THAM QUAN

Bảo tháp Vishwa Shanti

Bảo tháp bằng đá cẩm thạch trắng được xây dựng vào năm 1969 trên đồi Ratnagiri. Bốn bức tượng Phật bằng vàng tô điểm cho mái vòm hình tròn của nó. Bảo tháp cao 129 ft, có thể lên bảo tháp bằng cầu thang hoặc xe nâng. Một tuyến cáp treo mới cũng đã được xây dựng để đến được nơi này. Tiếng chiêng nhẹ nhàng đánh thức tâm hồn con người!

NHỮNG ĐỊA ĐIỂM THAM QUAN KHÁC:

- ◆ Jeevak Amra Van
- ◆ Đồi Saptparni
- ◆ Đỉnh đồi Gridhakuta
- ◆ Hang Pippala
- ◆ Bức tường Cyclopean
- ◆ Nhà tù Bimbisara
- ◆ Venu Van
- ◆ Dấu bánh xe ngựa & chữ khắc trên đá
- ◆ Pháo đài Ajatsatru
- ◆ Bảo tháp Đồi Giriyak

CÁC PHƯƠNG TIỆN DI CHUYỀN

Bằng đường hàng không: Sân bay gần nhất là Sân bay Quốc tế Gaya.

Bằng đường sắt: Ga xe lửa gần nhất là Ga Rajgir.
Bằng đường bộ: Rajgir có hệ thống đường bộ thuận tiện. Bạn có thể sử dụng xe buýt và taxi để đến đây.

Ancient Nalanda University Ruins



NALANDA

Nổi tiếng là một trong những điểm đến được các nhà khảo cổ, sử học và khách du lịch tìm kiếm nhiều nhất, trung tâm giáo dục vĩ đại nhất thế giới trước đây là cốt lõi của các tôn giáo nổi tiếng như Phật giáo, đạo Jain và Ấn Độ giáo. Trường đại học quốc tế nội trú đầu tiên được thành lập ở đây làm nền tảng truyền cảm hứng cho việc học Phật giáo. Gupta, Pala King và Harshavardhana là những người bảo trợ lớn cho thành phố cổ. Các cuộc khai quật đã phát hiện ra tàn tích của trường đại học và một số di tích và công trình kiến trúc khác.

NHỮNG ĐIỂM THAM QUAN

Tàn tích Đại học Nalanda cổ đại

Tàn tích của Đại học Nalanda nổi tiếng của thế kỷ thứ 5 sau Công nguyên là một trong những điểm tham quan phổ biến nhất. Nơi đây có khoảng 2000 giáo viên và 10.000 học viên Phật giáo. Nơi đây nổi tiếng vì chất lượng giáo dục, kiến trúc và là nơi tôn nghiêm của Phật giáo. Ban đầu, khu vực trường đại học bao phủ khá rộng lớn như đã được đề cập trong các bài viết của cao tăng Trung Quốc nổi tiếng thế kỷ thứ 7 sau Công nguyên Đường Huyền Trang, còn được gọi là Huyền Trang. Nó đạt đến đỉnh cao của sự hoàn hảo trong giáo dục và kiến trúc trong thời kỳ Guptas và Palas. Được xây bằng gạch đỏ, nơi đây trưng bày tàn tích của các bảo tháp, tu viện, v.v. **Đây là di sản thế giới thứ hai của Bihar.**

Bảo tàng khảo cổ học

Nơi đây có một bộ sưu tập nổi bật gồm các bức tượng Phật còn nguyên vẹn, các tác phẩm điêu khắc được chạm khắc trên đá bazan, đồng, v.v. Triển lãm bao gồm các đồ vật bằng đất nung, dụng cụ bằng sắt, vữa, chữ khắc trên đá và đồng, tiền xu và đồ gốm, bảo tháp trên lá cây bồ đề, mẫu gạo cháy, v.v.

Zuafardih

Zuafardih nổi tiếng với bảo tháp cổ, được phát hiện trong các cuộc khai quật của Cơ quan Khảo cổ Ấn Độ (ASI). Nhiều hiện vật như dụng cụ bằng sắt, dụng cụ, mảnh thủy tinh, vòng tay, v.v. thuộc thời kỳ Mauryan đã được tìm thấy ở đây.

NHỮNG ĐỊA ĐIỂM THAM QUAN KHÁC:

- ◆ Sarilchak
- ◆ Mustafapur
- ◆ Tàn tích của Telhara
- ◆ Mahamaya Place (Jagdishpur)
- ◆ Nhà tưởng niệm cao tăng Huyền Trang

CÁC PHƯƠNG TIỆN DI CHUYỂN

Bằng đường hàng không: Sân bay gần nhất là Sân bay quốc tế Jay Prakash Narayan, (Patna).
Bằng đường sắt: Ga gần nhất là Nalanda và Ga Rajgir.
Bằng đường bộ: Nalanda có hệ thống đường bộ thuận tiện. Bạn có thể sử dụng xe buýt và taxi để đến đây.



Ruins of Vikramshila University

BHAGALPUR

Nằm ở phía đông Bihar, Bhagalpur là một trong những quận lâu đời nhất và nổi tiếng với việc sản xuất vải lụa tussar chất lượng tuyệt vời; vào thời xa xưa, nơi đây nổi tiếng là 'Thành phố tơ lụa'. Đất phù sa của đồng bằng làm cho vùng này trở nên xanh tươi; nơi đây trồng đầy xoài và vải.

NHỮNG ĐIỂM THAM QUAN

Tàn tích của Đại học Vikramshila

Ngắm nhìn tàn tích của Đại học Vikramshila từng phát triển mạnh từ thế kỷ 9 đến thế kỷ 13 sau Công nguyên. Trường Đại học được thành lập bởi vua Pala Dharmapala. Đó là một trung tâm giáo dục nhộn nhịp với số lượng lớn giáo viên và học sinh. Các môn học được giảng dạy bao gồm Triết học, Thần học, Siêu hình học, Ngữ pháp, Logic, Mật tông, v.v. Một tàn tích hình vương không lồ của bảo tháp hai tầng với cấu trúc hình chữ thập ở giữa, một thư viện và một loạt các bảo tháp vàng mã đã được khai quật. Một ngôi đền Tây Tạng và một ngôi đền Hindu cũng đã được khai quật.

CÁC PHƯƠNG TIỆN DI CHUYỂN

Bằng đường hàng không: Sân bay gần nhất là Sân bay quốc tế Jay Prakash Narayan, (Patna).
Bằng đường sắt: Ga gần nhất là Ga Bhagalpur.
Bằng đường bộ: Bhagalpur có hệ thống đường bộ thuận tiện. Bạn có thể sử dụng xe buýt và taxi để đến đây.